



Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

HỘI NGHỊ NGOẠI GIAO LẦN THỨ 32 Phiên toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Nhiều kết quả tích cực sau 2 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

THÀNH ỦY

Gặp mặt các chức sắc tôn giáo và đảng viên là người có đạo

Chiều ngày 21/12, Thành ủy Thái Bình tổ chức gặp mặt các chức sắc tôn giáo và đảng viên là người có đạo nhân dịp lễ Giáng sinh, chào đón năm mới 2024. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo UBND thành phố.

Thành phố có 18 cơ sở Công giáo tại 10 phường, xã với trên 1.400 hộ giáo dân. Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở luôn chăm lo xây dựng

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con có đạo. Cơ sở thờ tự tôn giáo được sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới khang trang. Hiện thành phố có 52 đảng viên là người Công giáo, trong đó 13 đồng chí tham gia cấp ủy các cấp, 2 đồng chí là đại biểu HĐND phường, xã. Các đảng viên Công giáo đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo, chức sắc, chức việc trên địa bàn cư trú thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa

phương, sống "tốt đời, đẹp đạo". Tích cực tham gia phong trào xây dựng chùa cảnh 4 gương mẫu, xử họ đạo 4 gương mẫu, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều đồng chí đảng viên vừa đảm nhận tốt nhiệm vụ chính trị được giao vừa là tấm gương năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Nhân dịp này, UBND thành phố khen thưởng 7 đảng viên đã có thành tích đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2023.

MINH NGUYỆT

MTTQ XÃ PHONG CHÂU, HÒA BÌNH

Tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sáng ngày 21/12, MTTQ xã Phong Châu tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là địa phương được Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng lựa chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cấp cơ sở trong huyện. Dự Đại hội có đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phong Châu đã chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội huy động các nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa 159 căn nhà cho hộ khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí trên 160 tỷ đồng. Tuyên truyền, vận động nhân dân góp

công, góp của cùng nguồn hỗ trợ của cấp trên xây dựng 6 tuyến đường thôn, nâng cấp 5km đường điện trục xã với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng; xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, các trường học, hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng trị giá trên 40 tỷ đồng, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Toàn xã có gần 8.000 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 4/4 thôn đạt thôn văn hóa. Các tổ chức thành viên làm tốt công tác hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 4,05% năm 2019 xuống còn 1,53% năm 2023. Nhiệm kỳ

qua, Ủy ban MTTQ xã được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ xã Phong Châu phấn đấu: Hàng năm, 100% ban công tác mặt trận thôn triển khai hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; trên 90% gia đình trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; hàng năm, 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bảo đảm chất lượng, hiệu quả; 100% ban công tác mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

(Xem tiếp trang 4)

THU HIỀN - THANH THỦY

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Bản sắc không thể mập mờ, lịch sử không thể xuyên tạc

Thời gian gần đây, bám vào một số sự kiện văn hóa, văn học nghệ thuật (VHNT) gây ồn ào trên không gian mạng, nhiều phương tiện truyền thông phát tiếng Việt ở hải ngoại và các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội có tư tưởng thù địch ra sức cổ xúy cho cái gọi là "nói khác", "nói ngược"... Họ kích động rằng, muốn nổi tiếng thì các tác giả phải "nói khác", "nói ngược" trong lao động nghệ thuật. Thực chất, đó là chiêu bài nguy hiểm nhằm kích động, lôi kéo môi trường VHNT đi ngược lại định hướng của Đảng.

Thấy gì từ thái độ ám chỉ, bóng gió

Lợi dụng đời sống VHNT để truyền bá tư tưởng phản động, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc... không phải là thứ đoạn mới mẻ gì. Nó xuất hiện, tồn tại lâu nay và các thế lực thù địch triệt để lợi dụng, khai thác nhằm kích động, lôi kéo công chúng. Những năm gần đây, khi không gian mạng trở thành một "thế giới thứ hai" của đời sống con người và xã hội, âm mưu, thủ đoạn lợi dụng VHNT, thị trường giải trí để chống phá đất nước trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch lại càng diễn biến phức tạp. Để tạo hiệu ứng đám đông, họ sẵn sàng dựng lên một "mẫu hình" nhà văn, nghệ sĩ nổi tiếng từ những đối tượng cơ đốn, bất mãn, suy thoái... và ra sức tô vẽ thành "thần tượng" để dụ dỗ, lừa bịp công chúng. Chẳng hạn một nhà văn Việt Nam suy thoái tư tưởng, đã rời bỏ Tổ quốc ra nước ngoài sinh sống, lại được Viện Hàn lâm Pháp trao cho cái giải thưởng văn học hồi tháng 4 vừa qua là một ví dụ. Từ chuyện này, một số tổ chức truyền thông có tư tưởng thù địch với Việt Nam ở hải ngoại đã thực hiện các chiến dịch tô vẽ "thần tượng", xuyên tạc môi trường VHNT trong nước, bôi xấu, hạ bệ những nhà văn yêu nước. Họ tuyên truyền rằng, văn nghệ sĩ Việt Nam muốn nổi tiếng, muốn thành danh thì phải học cách "nói ngược", "nói khác" với quan điểm, chủ trương của Đảng. Họ suy diễn về tự do sáng tạo, về tư duy "khai phóng", vượt khỏi những rào cản, định kiến để vươn tầm quốc tế...

Nhìn lại những diễn biến chính của đời sống VHNT trong thời kỳ đổi mới, nhất là giai đoạn gần đây, chúng ta thấy rõ những dấu ấn đột phá của hội nhập. Nhờ đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hội nhập theo định hướng của Đảng mà đời sống VHNT có sự khởi sắc đáng ghi nhận. Chẳng hạn ở lĩnh vực điện ảnh, nhiều đạo diễn Việt kiều nổi tiếng trở về nước làm phim, mang đến luồng gió mới. Nhiều bộ phim có giá trị nội dung, nghệ thuật tốt, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc; phản ánh đậm nét những góc nhìn cận cảnh về lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc; ca ngợi vẻ đẹp đất nước, nền văn hóa, con người Việt Nam... thông qua những lát cắt điển hình, được đồng bào công chúng hào hứng đón nhận. Thành quả đó đã tạo động lực, khích lệ văn nghệ sĩ trong nước phải vượt lên, tự đổi mới, làm mới bản thân để cạnh tranh với các đồng nghiệp Việt kiều và các sản phẩm quốc tế nhập khẩu.

(Xem tiếp trang 4)

Tô thắm truyền thống vẻ vang

(Xem trang 3)



Lực lượng vũ trang tỉnh được rèn luyện, từng bước chính quy, tinh nhuệ.